

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG – NGÀY 8/3
 Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần (từ ngày 24/02/2025 - 21/03/2025)

Chủ đề nhánh: PTGT đường thủy, đường hàng không(10/3 -14/3/2025)

GV dạy sáng: Đào Thị sinh;

Chiều: Phạm Thị Giang

Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi - Thể dục buổi sáng (80-90p)	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất giày dép, đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định trao đổi với phụ huynh - Xem tranh, ảnh, trò chuyện về với trẻ về tên gọi, đặc điểm, động cơ, công dụng của một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không. Cô điểm danh trẻ. - Cô cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc. <hr/> * Nội dung - Hô hấp: Gà Gáy - Tay: Bắt chéo hai tay trước ngực. - Lung, bụng, lườn: Đứng cúi người về phía trước, hai tay giơ lên cao. - Chân, bật: Bật tách, ghép chân - Vận động theo nhạc vào thứ 2,5 * Mục tiêu - Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết nghe và tập theo nhạc - Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô. * Chuẩn bị - Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. - Vòng/gậy thể dục, hoa tay. Nhạc thể dục * Tổ chức hoạt động: - Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 2 hàng ngang. - Trọng động: Thứ 3,4,6 Trẻ tập theo nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền với các động tác: Hô hấp, tay, bụng- lườn, chân-bật. . Mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp Thứ 2,5 ca múa hát sân trường theo nhạc bài hát: “Cô dạy bé bài học giao thông” - Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng, chơi trò chơi " Máy bay"				
Hoạt động học (30-40p)	THỂ DỤC - B: Đi thay đổi hướng theo đường đích đặc - L: Đi thay đổi hướng đích đặc theo hiệu lệnh - Trò chơi: Máy bay	KPKH Một số phương tiện giao thông đường thủy, hàng không	LQCV Tập tô chữ cái h,k	TOÁN - B: Sử dụng các hình hình học để ghép ghép. - L: Ghép ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.	ÂM NHẠC - NDTT: DH: Em đi chơi thuyền - NDKH: NH: Anh phi công ơi - TCÂN: Tai ai tinh
Hoạt động chơi ngoài trời (30-40p)	- QS: cây hoa Lan ý; Trải nghiệm: Làm bè từ cây lục bình lá chuối; Quan sát cây khoai tây; Thí nghiệm: Vũ điệu của sữa; HĐLĐ nhặt cỏ vườn rau. - TCVĐ: Thi xem ai nhanh – Cá vàng bơi; Taxi – Đưa vòng về đích; Nhảy bao bố - Chi chi chành chành; Đóng băng – Nhanh tay nhanh mắt; Nhặt bóng – bánh xe thần tốc. - Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, cát, nước, hạt hạt, phấn, sỏi, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên.				
Chơi, hoạt động ở các	* Nội dung: - Góc XD:	* Mục tiêu góc chơi: - Trẻ biết sử dụng các vật	* Đồ chơi học liệu:	* Tổ chức hoạt động: 1. Thỏa thuận: Cô trò chuyện về	

<p>góc (40-50p)</p>	<p>Xây cảng hàng không tỉnh Điện Biên, Bến tàu - Góc phân vai: Bác lái tàu, cửa hàng bán vé.. - Góc học tập: xem tranh ảnh, gọi tên, phân biệt các loại PTGT - Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán một số PTGT đường thủy, hàng không - Góc AN: Hát các bài hát trong chủ đề PTGT - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,..</p>	<p>liệu khác nhau để xây sân bay, bến.. - Biết thể hiện các vai bác lái tàu, người bán hàng,.. - Biết quan sát, gọi tên, phân biệt các loại PTGT - Biết sử dụng roa tước hoa, chăm sóc cây, khăn lau lá cây... - Biết vẽ, tô màu, xé dán PTGT đường thủy, hàng không - Trẻ biết sử dụng và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. - Trẻ có kỹ năng chơi, kỹ năng phối hợp, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng hợp tác, chia sẻ, kỹ năng tô, vẽ nặn, giao lưu giữa các nhóm chơi... - Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động trong các góc.</p>	<p>- Góc xây dựng: Nút nắp, gạch gỗ, cây cỏ, vỏ sữa, - Góc phân vai: Đồ chơi bán hàng, nấu ăn... - Góc tạo hình: Giấy màu, keo dán, giấy vẽ.. - Góc học tập: Tranh ảnh về các loại PTGT đường thủy, hàng - Góc AN: Xắc xô, gõ phách, trống, phách tre.. - Góc thiên nhiên: Bình tưới, khăn lau..</p>	<p>ptgt đường thủy, hàng không, giới thiệu các góc chơi, nội dung chơi ở một số góc, cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, trẻ tự lấy đồ chơi ra chơi. 2. Quá trình chơi: Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng với trẻ 3t. Nhắc trẻ 5 tuổi chủ động trao đổi hướng dẫn trẻ 3t chơi. Cô gợi ý để trẻ chơi đúng chủ đề, gợi ý chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm, trẻ liên kết các nhóm chơi với nhau. - Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi của giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ liên kết các góc chơi với nhau 3. Nhận xét và kết thúc buổi chơi: Cô đi nhận xét từng góc chơi, tập trung trẻ về góc chơi có nhiều sản phẩm mới, sáng tạo, trẻ cùng quan sát, nhận xét, trẻ cùng nhau thu dọn đồ dùng, đồ chơi.</p>	
<p>Ăn trưa (60-70p)</p>	<p>- Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, cho trẻ ăn đúng giờ động viên trẻ ăn hết xuất, ăn từ tốn, nhai kỹ, giới thiệu các món ăn và trò chuyện về cách chế biến các món ăn hàng ngày.</p>				
<p>Ngủ trưa (140-150p)</p>	<p>- Cho trẻ kê phản ngủ, dải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của mình, cô đóng bớt cửa, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ.</p>				
<p>Ăn phụ (20-30p)</p>	<p>- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn</p>				
<p>Chơi, hoạt động theo ý thích (70-80p)</p>	<p>- TCTV: Tàu thủy, thuyền buồm, ca nô Tàu thủy chở được rất nhiều khách và hàng hóa, ca nô là PTGT đường thủy chạy rất nhanh, thuyền buồm là</p>	<p>- HĐC: Trò chơi mới: Thuyền về bến - Chơi ở các góc</p>	<p>- LQKTM: Toán Sử dụng các hình học để ghép. - L: Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. - Chơi ở các góc</p>	<p>- Rèn kỹ năng: Lịch sự khi đi xe buýt - Chơi ở các góc</p>	<p>- Đọc vè: Bài học giao thông. - Chơi ở các góc</p>

	PTGT đường thủy chạy ... - Chơi ở các góc				
	Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần				
Trẻ (60-70p)	- Cho trẻ vệ sinh cá nhân, trẻ xem sách truyện, xem tranh ảnh, lô tô, trò chuyện về nơi hoạt động của phương tiện giao thông trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ ở lớp - > trả trẻ				

Ngày 7 tháng 3 năm 2025

GIÁO VIÊN 1

GIÁO VIÊN 2

**BAN GIÁM HIỆU
(Ký duyệt)**

Phạm Thị Giang

Đào Thị Sinh

Nguyễn Hồng Vân